

Sanctuary ng Diyos

Susing Mga Talata: "Igawa nila ako ng isang santuwaryo, upang ako'y makatahan sa gitna nila. Ayon sa lahat na aking ipinakita sa iyo, ayon sa anyo ng tabernakulo, at sa anyo ng lahat ng kasangkapan niyaon, ay gayon mo gagawin."
—Exodo 25 talata 8 at 9

Piniling Kasulatan: Exodo kabanata 25 hanggang 27

Ang mga tagubilin na ibinigay kay Moises para sa pagtatayo ng Tabernakulo ay matatagpuan sa Exodo kabanata 25 hanggang 27, at ang ulat ng pagsasagawa ng gawain ay nasa mga kabanata 35 hanggang 40. Ang mismong Tabernakulo—Banal at Pinakabanal na mga silid—ay magiging isang “santuwaryo” ayon sa Salita ng Diyos. Ito ay ginawa ng isang serye ng shittim (acacia). mga tabla ng kahoy na binalutan ng ginto, na inilagay sa dulo sa mga saksakan ng pilak, at pinagkakabit nang mahigpit sa pamamagitan ng mga barakilan ng iisang kahoy, na nababalutan din ng ginto. Exodo 26 bersikulo 15 hanggang 30

Batay sa tinatayang haba ng isang "kubit" na 18 pulgada, ang istraktura ay labinlimang talampakan ang lapad, labinlimang talampakan ang taas, at apatnapu't limang talampakan ang haba, at nakabukas sa harap o silangang dulo. Ito ay natatakpan ng isang malaking puting telang lino, na pinagtagpi-tagpi ng mga

larawan ng mga kerubin na asul, lila, at iskarlata. (talata 1 hanggang 3). Ang bukas na dulo, o harap ng istraktura, ay isinara sa pamamagitan ng isang kurtina ng katulad na materyal sa pantakip na tela, at tinatawag na "pinto," o unang belo. (talata 36 at 37). Ang isa pang tela ng parehong materyal, na katulad na hinabi ng mga larawan ng mga kerubin, na tinatawag na "belo," o pangalawang tabing, ay isinabit upang hinati nito ang Tabernakulo sa dalawang silid. (talata 31 hanggang 33). Ang una o mas malaking kompartimento, labinlimang talampakan ang lapad at tatlumpung talampakan ang haba, ay tinawag na "Banal." Ang pangalawa o likurang bahagi, labinlimang talampakan ang lapad at labinlimang talampakan ang haba, ay tinawag na "Kabanal-banalan." Ang dalawang kompartimento na ito ang bumubuo sa tamang Tabernakulo. Ang mga karagdagang takip ay itinayo sa ibabaw ng Tabernakulo bilang kanlungan. Ang isa ay gawa sa tela ng katsemir o balahibo ng kambing, ang isa ay gawa sa balat ng tupa na tininang pula, at ang pinakamataas na takip ng mga balat ng selyo, na tumulong sa pagtataboy ng tubig. mga bersikulo 7 at 14, American Standard Version

Ang Tabernakulo na iniutos ng Diyos sa mga tao ng Israel na itayo sa ilang, kasama ang lahat ng kanilang mga paglilingkod sa relihiyon at mga seremonyang nauugnay dito, ay, sinabi ni Apostol Pablo, isang "anino ng mabubuting bagay na darating." (Hebreo 10 talata 1; 8 talata 5; Colosas 2 talata 16 at 17). Ang mga seremonyang ito na pinaulit-ulit ng mga Israelita taon-taon ay tumuturo sa "mas mainam na mga hain," na nakasentro kay Jesus, na ipakikilala sa panahon ng kanyang Unang Pagdating. (Hebreo 9 bersikulo 19 hanggang 24). Ang mga ito ay magdadala ng walang hanggang kaligtasan hindi lamang sa Israel, kundi sa buong sangkatauhan. 1 Timoteo 2 bersikulo 5 at 6

Dapat itong matanto kung gaano maingat na ginabayan at itinuro ng Diyos ang lahat ng detalye ng pagtatayo ng Tabernakulo. Dinala niya si Moises sa bundok at binigyan siya ng tiyak na mga tagubilin hinggil sa bawat bahagi at sa paraan kung paano ito gagawin. "Tingnan, sabi niya, na gagawin mo ang lahat ng bagay

ayon sa huwarang ipinakita sa iyo sa bundok.” (Hebreo 8 talata 5; Exodo 25 talata 40). Ang lahat ng detalyeng ibinigay sa mga Israelita mula sa Diyos sa pamamagitan ni Moises tungkol sa pagtatayo ng “santuwaryo” ng Diyos ay kailangang isagawa nang eksakto alinsunod sa mga tagubilin ng Diyos. Kinailangan ng mga tao na magkaroon ng kamalayan sa mga bagay na ito upang hindi sila maging pabaya at mapasailalim sa matinding parusa para sa anumang paglabag.

Laking pasasalamat natin na ang lahat ng kaayusang ito ay tumukoy kay Jesus, ang “ministro ng santuario, at ng tunay na tabernakulo, na itinayo ng Panginoon, at hindi ng tao.” Hebreo 8 bersikulo 2